

บริการจัดการทรัพย์สินของ VISIONLINK®

คำประกาศทางกฎหมาย

บริการจัดการทรัพย์สินของ VisionLink® คือ บริการที่ใช้แอปพลิเคชันซึ่งผลิตโดย บริษัท เวอร์ชวลไซต์ โซลูชันส์ แอลแอลซี (VirtualSite Solutions LLC) (“VSS”) และมีการโฮสต์และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์นี้โดย บริษัท Trimble เนวิเกชั่น จำกัด (Trimble Inc.) (“Trimble”)

การสละสิทธิ์โดยทั่วไป เนื้อหาและข้อมูลทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ ลิงก์ และซอฟต์แวร์ ได้รับการจัดหามา “ตามที่เป็น” ในฐานะเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกแต่เพียงอย่างเดียวให้แก่ตัวแทนจำหน่ายและลูกค้าผู้ใช้บริการจัดการทรัพย์สินของ VisionLink โดยปราศจากการรับประกันไม่ว่าจะประเภทใด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย

ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยนัยสำหรับความพร้อมในการจำหน่าย การตอบสนองต่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ VSS และ Trimble ไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ต่อความถูกต้องของข้อมูลข้างต้นหรือเนื้อหาอื่นในไซต์ และไม่รับประกันว่าเนื้อหาหรือข้อมูลดังกล่าวมีความเป็นปัจจุบัน หรือเว็บไซต์นี้จะพร้อมให้บริการในเวลาหรือสถานที่ใดๆ โดยเฉพาะ หรือความบกพร่องหรือข้อผิดพลาดใดๆ จะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้จะปราศจากไวรัสหรือส่วนที่ประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ การที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้เป็นความเสี่ยงของท่านแต่เพียงผู้เดียว VSS และ Trimble สามารถเปลี่ยนแปลงเนื้อหาและข้อมูล และเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์หรือบริการต่างๆ ที่ระบุได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบ การกล่าวถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการที่นอกเหนือจากที่เป็นของ VSS หรือ Trimble เป็นไปเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นการรับรองหรือการแนะนำใดๆ ทั้งสิ้น

การติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้ หากท่านเลือกที่จะติดต่อโดยตรงกับ VSS หรือ Trimble โดยการให้ความคิดเห็น คำถาม ข้อเสนอแนะ แนวคิด หรือสิ่งอื่นในท่านองเดียวกันอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆ ที่มีให้ผ่านทางเว็บไซต์นี้ แสดงว่าท่านยอมรับว่าข้อมูลข้างต้นไม่ถือเป็นความลับ และ VSS และ Trimble จะไม่มีภาระหน้าที่ในการตอบกลับสิ่งที่ท่านสื่อสารมา และทั้ง VSS หรือ Trimble จะมีอิสระในการทำซ้ำ ใช้ เปิดเผย และแจกจ่ายข้อมูลดังกล่าวให้แก่บุคคลอื่นโดยไม่มีข้อจำกัด (รวมถึงสำหรับการพัฒนา การผลิต และการตลาดของผลิตภัณฑ์และบริการโดยมีการนำข้อมูลข้างต้นไปใช้) โดยไม่มีความรับผิดชอบต่อท่านหรือฝ่ายอื่นใดก็ตามในเรื่องของการชำระเงินหรือค่าตอบแทนอื่นๆ

ข้อมูลส่วนบุคคล

หากต้องการทำความเข้าใจวิธีปฏิบัติโดยทั่วไปของ Trimble ในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถอ่าน คำแถลงเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล

ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากหน้าหลักของไซต์นี้

ข้อกำหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลผู้ใช้ซึ่งสามารถบังคับใช้ได้อย่างชัดแจ้งกับการใช้บริการจัดการทรัพย์สินของ VisionLink ของท่านเป็นไปตามที่ระบุไว้ใน

ข้อกำหนดในการทำงานและสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับผู้ใช้งานปลายทางของ VisionLink
ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาจากหน้าหลักของไซต์นี้

ภาษา ภาษาของประกาศฉบับนี้คือภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ในการตีความ
หรือในกรณีที่เกิดความขัดแย้งระหว่างฉบับภาษาอังกฤษกับประกาศฉบับนี้ที่เป็นภาษาอื่น
ให้ใช้ประกาศฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก

28 พฤศจิกายน 2016